



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 2090 - 2091

ที่ มอ 900.1/ว ๐232

วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

เรียน คณะกรรมการอำนวยการ “จัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560”

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติในการกำหนดกรอบแนวคิดการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ดังนี้

1 กิจกรรมภาพรวม ยังน่าจะมีทั้งส่วนที่เป็นกิจกรรมวิชาการของหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งกิจกรรม non academic เช่น กิจกรรมสันทนาการ และ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

2 กิจกรรมวิชาการภายใน ควรเป็นการนำเสนอวิชาการที่มีความก้าวหน้ากว่าระดับปัจจุบันของศาสตร์นั้นๆ และมีความแปลกใหม่สะท้อนทิศทางการพัฒนาของศาสตร์นั้นๆ ด้านวิชาการสายสังคมศาสตร์ อาจเป็นวิชาการสมัยใหม่ หรือเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา หรือชี้นำสังคม เช่น เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ smart farmer รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในอนาคต การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ระมัดระวังเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันการศึกษา

ในการคัดเลือกกิจกรรมที่จะเสนอในงาน มอ วิชาการ อาจมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือก คัดกรอง กิจกรรมที่นำเสนอจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขต

3 กิจกรรมประกวดแข่งขันทางวิชาการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิชาการ ให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่เป็น Brand ของวิทยาเขต และสร้างความรับรู้ในบทบาทของวิทยาเขต และมี impact ต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ

4 จัดกิจกรรมที่มีความโดดเด่นในจังหวัดและวิทยาเขตเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น Herbal city หรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช

5 ขอให้มีการจัดกิจกรรม Conference ของทั้งสองคณะ โดย เป็นหัวข้อที่รองรับ young researcher รวมทั้งเป็นลักษณะ community conference

6 ให้เพิ่มการแสดงผลงาน งานบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นของวิทยาเขต

7 ควรมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของคณาจารย์

8 ให้มีการจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจัดให้มีความยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ โดยอาจจัดเป็นนิทรรศการ และการเชิญวิทยากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับคำสอนและผลงานของท่านมาบรรยายเช่น อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร

9 กิจกรรมที่มีการขายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา /บุคลากร ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ได้จากงานวิจัย องค์ความรู้ทางวิชาการของวิทยาเขต

10 รูปแบบการนำเสนอวิชาการ ควรเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต สามารถนำเสนอผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม จับต้องได้ (ตัวอย่างปี 2559 ของสาขาเทคโนโลยีเกษตร)

ทั้งนี้ขอให้คณะ หน่วยงานพิจารณากิจกรรมโครงการที่จะนำมาจัดในงาน ม.อ.วิชาการตามกรอบแนวคิดข้างต้น พร้อมส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สำเนาเดียวกันเรียน คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ม.อ.วิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี